



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ ตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา ซึ่งได้มีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยได้คะแนนการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และทางเว็บไซต์ www.Borkaew.go.th รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสการรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
(แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๒	นายสิทธิชัย โปกเก	สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ประชุม อบต.บ่อแก้ว

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๒	นายสันติพงศ์ โมริชาติ	สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ประชุม อบต.บ่อแก้ว

๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๒	นางสาวอรุณี ศรีสุพรรณสุทธิ	สอบสัมภาษณ์
๐๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีร์สุดา สมจิตรแก้ว	วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ประชุม อบต.บ่อแก้ว

ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรร ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันเข้ารับการเลือกสรร เพื่อแสดงตนต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ หากไม่มีบัตรดังกล่าวคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้
- กำหนดรายงานตัวเข้ารับการสอบเลือกสรร เวลา ๐๙.๐๐ น. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวหลังจากเริ่มการสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะถือว่าสละสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร